



# ประกาศยกย่องชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)



ประจำเดือนสิงหาคม



การแก้ไขปัญหายาเสพติด



ปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา

## นครนายก

อ.องครักษ์ : ชรบ. ต.ศิระกระบือ ร่วมจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 1 ราย โดยกล่าวหาว่า “มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) เพื่อเสพโดยมิได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย” พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน 3 เม็ด



## จันทบุรี

อ.โป่งน้ำร้อน : ชรบ. ต.เทพนิมิต ร่วมกันดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน 2 คดี ผู้ถูกจับกุม จำนวน 2 คน ดังนี้

คดีที่ 1 เวลาประมาณ 13.40 น. จับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน 1 คน โดยกล่าวหาว่า 1) มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต 2) เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และ 3) เป็นผู้ซบเซี่ยเสพยาเสพติดให้โทษ พร้อมของกลาง 1) มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) น้ำหนักรวม 0.33 กรัม และ 2) ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน 10 เม็ด สถานที่จับกุม บริเวณสวนลำไย หมู่ที่ 8 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

คดีที่ 2 เวลาประมาณ 14.00 น. จับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน 1 คน โดยกล่าวหาว่า 1) จำหน่ายเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยมีการไว้เพื่อจำหน่าย โดยกระทำเพื่อการค้าหรือก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 2) มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต 3) พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควร และ 4) เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย พร้อมของกลาง 1) ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) น้ำหนักรวม 2.68 กรัม 2) ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน 56 เม็ด 3) อาวุธปืนสั้นไทยประติษฐ์ ขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก 4) แม็กกาซีน จำนวน 1 อัน 5) เครื่องกระสุน ขนาด 9 มม. จำนวน 37 ลูก 6) ซองสำหรับใส่อาวุธปืน จำนวน 1 ซอง 7) เครื่องซังดิจิตอลสำหรับใช้ซังเมทแอมเฟตามีน จำนวน 1 เครื่อง 8) ถังพลาสติกใสแบบกดปิดตั้งเปิดสำหรับแบ่ง จำนวน 8 ถัง และ 9) กล่องพลาสติกสีดำ ใช้สำหรับเก็บเครื่องกระสุน จำนวน 1 กล่อง สถานที่จับกุม บริเวณสวนลำไย หมู่ 8 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

## นราธิวาส

อ.ศรีสาคร : ชรบ. ต.ชากอ ร่วมจับกุมผู้ต้องหาในฐานะความผิดลักทรัพย์หรือรับของโจร บริเวณร้านขายของเก่า หมู่ที่ 1 ต.ชากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส พบของกลางเป็นชิ้นส่วนวงกบประตูแบบเหล็ก จำนวน 8 ชิ้น และกระสอบสีขาว จำนวน 1 ถุง

